
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 
วันอังคารที ่13 สิงหาคม 2567  เวลา  13.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 

…………………………… 

 ผู้มาประชุม 
 ๑. นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์       ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายบำรุง แย้มนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายพรรษพร  สุดใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 
    6. นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นางสาววราภรณ ์ บุญประดับ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. พันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นายศรีวิชัย      สุขสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นางสมคิด  คล้ายสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 11. นางสาวอารมณ์ อัตถานัย  สมาชิกสภาเทศ บาล 
 12. นางอมรรัตน์ เนื้อจำรูญรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตรี 

  2. นางสุนันทา  บุญประดับ  รองนายกเทศมนตรี 
 3. นายวิชิต  ไวทยานุวัตติ  รองนายกเทศมนตรี 
 4. นายวันเฉลิม  ขันพิทักษ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 5. นายสุพล  เรืองฤทธิ์  ปลัดเทศบาล 
 6. นายเศรษฐพงศ์ จันเทพ  รองปลัดเทศบาล 
 7. นางจีรนันท์  วุ่นวงศ ์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 8. นายประสงค์  มะลิเสือ  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 9. นายอิทธิพล  ศรีชัย   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 10. นายนิยุตชัย  มหาพรหม  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
 11. นางสาวจีรภา สุขคำ   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 12. นายพลวัฒน์ เหรียญทอง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 13. พ.ต.ท.ธวัชชัย จันปุ่ม   รองสารวัตรปราบปราม 
 14. นายเจษฎา  ปาลวัฒน์  ปลัดอำเภอป่าโมก 
 15. นายไพศาล  เรียงสุข  ท้องถิ่นอำเภอป่าโมก 
 16. นางสาวเพ็ญพร ขวัญทอง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 
 17. นางชุติกาญจน์ อาลีมินทร์  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน 
 18. นางวัชร ี  จารุตันติกร  เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 19. นางสาวพัทธวรรณ  กลิ่นขจร  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา  13.3๐ น. 

นางอมรรัตน์  เนื้อจำรูญรัตน์       - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขณะนี้ที่ประชุมมีสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล               เทศบาลตำบลป่าโมก ครบองค์ประชุมแล้วขอกราบเรียนเชิญท่าน      
                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าโมกจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                                   และทำหน้าที่ประธานการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมกครบองค์ประชุมแล้ว   
ประธานสภาเทศบาล    อยู่ในที่ประชุม 12 ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก     

   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ผมขอเชิญท่านเลขานุการ   
   สภาเทศบาลตำบลป่าโมกอ่านประกาศของสภาเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน  
     เริ่มประชุมสภาเทศบาล 

นางอมรรัตน์  เนื้อจำรูญรัตน์     - ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ด้วยสภาเทศบาลตำบลป่าโมก ได้มีมติใน

 การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก ครั้งแรก ประจำปี  2567  
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
 ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 
 อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่ งพระราชบั ญญั ติ เทศบาล  
 พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพ่ิ มเติมถึ ง (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 และระเบี ยบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
 ตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม    
     2567 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567  จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน    
   ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

    นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์      - ผมมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ ผมขอขอบคุณท่านเจษฎา ปาลวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล     ปลัดอำเภอป่ าโมก นายไพศาล เรียงสุ ข ท้ องถิ่ นอำเภอป่ าโมก และ  

     พ.ต.ท.ธวัชชัย จันปุ่ม สารวัตรปราบปราม  สถานีตำรวจภูธรป่าโมก  
    ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

     ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
      ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์     - รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งรายงานการประชุม 
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   ดังกล่าวให้กับสมาชิกสภาทุกท่านล่วงหน้าแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะขอ     
                              แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับท่านฉลวย 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตแก้ไข
  บันทึกการประชุมสภาที่ผมได้อภิปรายและเจ้าหน้าที่ตัดออกไปครับ 
  หน้าที่ 36 บรรทัดที่ 12 ตกประโยคคำว่าหวานจ๋อยหวาน เจี๊ยบต่อจาก
  อันทรงเกียรติขอความกรุณาอย่าตัดคำพูดที่ประชุมทั้งหมดทั้งผู้บริหาร
  และฝ่ายอภิปรายขอให้เป็นไปตามทีทุ่กท่านได้อภิปรายขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์     - มีท่ านใดจะขอแก้ ไขอีกหรือไม่ครับ ถ้ าไม่มีสมาชิกท่ านใดขอแก้ ไข 
ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอให้สมาชิกสภารับรองรายงานการประชุมสภาด้วยครับ 
  สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 
  ขอความกรุณายกมือด้วยครับ สมาชิกสภารับรอง 11 ท่าน  สมาชิกสภา 
  ไม่รับรองไม่มีครับ  

 ที่ประชุม  - มีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2567   
 สมาชิกสภารับรอง 11 ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง ญัตติ 
   3.1 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่อง ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวาระที่  1 ขั้นรับ

หลักการ มาให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบ เพ่ือฝ่ายบริหารจะได้
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ และเบิกจ่ายงบประมาณท่ีผ่านสภา
เทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่อไป ขอเชิญคณะ
ผู้บริหารเสนอครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติเรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลป่าโมก ฉบับนี้มาเพ่ือโปรด
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกในสมัยประชุมนี้ซึ่งได้เสนอคำ
แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับบันทึกหลักการ
และเหตุผล ในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว  
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ค าแ ลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าโมก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
สภาเทศบาลต าบลป่าโมกอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าโมก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 ดังต่อไปน้ี 
  1. ส านะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี ้

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 226,724,170.88 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 10,247,460.77 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 3 โครงการ  

รวม 2,091,000.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ  

รวม 1,549,000.00 บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  2.1 รายรับจริง จ านวน 129,911,462.67 บาท ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร จ านวน 3,753,910.36 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 3,270,727.55 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 3,219,494.35 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย ์ จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 87,354.27 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 37,361,317.14 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 82,218,659.00 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 35,858,785.72 บาท 
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3. งบเฉพาะการ  
 ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   รายรับจริง จ านวน 1,649,936.72 บาท 
   รายจ่ายจริง จ านวน 1,742,150.82 บาท 
   กู้เงินจากธนาคาร/

อื่น ๆ 
จ านวน 0.00 บาท 

   ยืมเงินสะสม จ านวน 200,000.00 บาท 
   ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท 
   เงินสะสม จ านวน 5,050,362.15 บาท 
   ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 926,534.50 บาท 
   เงินฝากธนาคาร จ านวน 6,176,896.65 บาท 
   ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ประเภทกิจการส านธนานุบาล   กิจการส านธนานุบาลเทศบาลป่าโมก 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    รายรับจริง จ านวน 18,716,135.45 บาท 

    รายจ่ายจริง จ านวน 10,911,618.51 บาท 
    กู้เงินจากธนาคาร/

อื่น ๆ 
จ านวน 40,596,521.21 บาท 

    ยืมเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
    ก าไรสะสม จ านวน 7,787,054.61 บาท 
    เงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
    ทุนส ารองเงิน

สะสม 
จ านวน 0.00 บาท 

    เงินฝากธนาคาร จ านวน 1,371.58 บาท 
    ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 90,170,200.00 บาท 
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                     ค าแ ลงงบประมาณ 

  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
เทศบาลต าบลป่าโมก 

อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 
  

1. รายรับ    

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2566 

ประมาณการ 
ปี 2567 

ประมาณการ 
ปี 2568 

ราย ด้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 3,753,910.36 3,650,000.00 3,920,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
3,270,727.55 3,489,000.00 3,407,900.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,219,494.35 4,866,000.00 4,737,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ

กิจการพาณิชย ์
0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 87,354.27 2,604,000.00 89,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 
  รวมราย ด้จัดเก็บเอง 10,331,486.53 14,610,000.00 12,154,900.00 
ราย ด้ที่รั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้อง ิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 37,361,317.14 38,106,000.00 40,000,000.00 
  รวมราย ด้ที่รั บาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น 
37,361,317.14 38,106,000.00 40,000,000.00 

ราย ด้ที่รั บาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้อง ิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 82,218,659.00 105,021,900.00 116,289,100.00 
  รวมราย ด้ที่รั บาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้อง ิ่น 
82,218,659.00 105,021,900.00 116,289,100.00 

รวม 129,911,462.67 157,737,900.00 168,444,000.00 
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ค าแ ลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

เทศบาลต าบลป่าโมก 
อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

 
2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2566 

ประมาณการ 
ปี 2567 

ประมาณการ 
ปี 2568 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 20,295,829.50 23,407,000.00 59,102,300.00 

  งบบุคลากร 68,266,800.89 83,334,100.00 73,808,200.00 

  งบด าเนินงาน 25,733,028.97 38,085,300.00 33,016,800.00 

  งบลงทุน 4,587,986.29 12,636,500.00 2,241,700.00 

  งบเงินอุดหนุน 254,132.00 275,000.00 275,000.00 
รวมจ่ายจาก
งบประมาณ 

119,137,777.65 157,737,900.00 168,444,000.00 
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ค าแ ลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา) 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

เทศบาลต าบลป่าโมก 

อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
  

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2565 2566 2567 2568 

หมวดราย ด ้         

  ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 1,597,583 1,584,559 1,750,000 1,750,000 

  เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา 56,045 45,400 60,000 60,000 

  ดอกเบ้ีย         

  ดอกเบ้ีย
เงินฝาก
ธนาคาร 

19,720.84 19,977.72 20,000 20,000 

  รายได้อื่น ๆ 28.36 200,000 40,000 40,000 

รวมรายรับ 1,673,377.20 1,849,937 1,870,000 1,870,000 

     

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
  

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2565 2566 2567 2568 

งบกลาง 17,452 14,444.88 17,900 12,000 

งบบุคลากร 303,240 313,560 326,900 170,000 

งบด าเนินงาน 1,271,653.95 1,414,145.94 1,415,200 1,545,000 

งบลงทุน 0 0 110,000 143,000 

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 

งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 

รวมรายจ่าย 1,592,345.95 1,742,150.82 1,870,000 1,870,000 
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ค าแ ลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ส านธนานุบาลเทศบาลป่าโมก) 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

เทศบาลต าบลป่าโมก 

อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
  

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2565 2566 2567 2568 

หมวดราย ด ้         

  ดอกเบ้ียรับจ าน า 8,680,057.50 9,879,980.50 14,000,000 16,000,000 

  ก าไรจากการจ าหน่าย
ทรัพย์หลุดจ าน า 

1,675,142 1,867,801 3,500,000 5,000,000 

  ดอกเบ้ีย         

 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 58.92 84.17 10,000 10,000 

  รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 2,000 2,000 

หมวดราย ด้อื่น         

  เงินท านุบ ารุงท้องถิ่น ร้อย
ละ 30 

1,976,745.21 2,090,480.93 2,700,000 3,600,000 

  ทุนด าเนินการของสถานธ
นานุบาล ร้อยละ 50 

3,294,575.34 3,484,134.89 4,500,000 6,000,000 

  บ าเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 1,317,830.14 1,393,653.96 1,800,000 2,400,000 

รวมรายรับ 16,944,409.11 18,716,135.45 26,512,000 33,012,000 

   
 
 

  

 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2565 2566 2567 2568 

งบกลาง 970804.52 
 

993,683.72 5,770,000 6,100,000 

งบบุคลากร 1,291,350 1,474,080 2,300,000 2,300,000 

งบด าเนินงาน 834,060.81 1,390,985.01 2,928,000 3,058,000 

งบลงทุน 136,425 18,000 28,000 50,900 

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 

งบรายจ่ายอื่น 6,657,650.69 7,034,870 9,075,000 12,075,000 

รวมรายจ่าย 9,890,291.02 10,911,618.51 20,101,000 23,583,900 
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บนัทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบญัญตั ิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลต าบลป่าโมก 
อ าเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง 

        
      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทัว่ไป   

  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 21,181,100 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 6,084,600 

ด้านบริการชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 60,053,000 

  แผนงานสาธารณสุข 3,985,000 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 1,155,600 

  แผนงานเคหะและชุมชน 8,479,400 

  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 1,422,400 

  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 809,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,991,600 

  แผนงานการพาณิชย ์ 180,000 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 59,102,300 

งบประมาณรายจ่ายทัง้ส้ิน 168,444,000 
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แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่ว ป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,181,100 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,084,600 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 60,053,000 

  แผนงานสาธารณสุข 3,985,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,155,600 

  แผนงานเคหะและชุมชน 8,479,400 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,422,400 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 809,000 

ด้านการเศรษ กิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,991,600 

  แผนงานการพาณิชย ์ 180,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 59,102,300 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 168,444,000 

 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

เทศบาลต าบลป่าโมก 
อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มแติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2565 มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศ
บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลป่าโมก และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

 
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

 
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 193,897,900 บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็น
จ านวนรวมทั้งสิ้น 168,444,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 25,453,900 บาท 
ดังนี้  

        
งบ ยอดรวม 

งบกลาง 6,112,000 

งบบุคลากร 2,470,000 

งบด าเนินงาน 4,603,000 

งบลงทุน 193,900 

งบรายจ่ายอื่น 12,075,000 

รวมรายจ่าย 25,453,900 

 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าโมกป ิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าโมกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี ้
  ประกาศ ณ วันที ่         กันยายน   พ.ศ. 2567 

 

 
เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร 
ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568  
เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์     - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ เป็นการป ิบัติตาม 
ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 3 วิธีการ
จัดทำงบประมาณ ข้อ 23 กำหนดว่า ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ขั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

   เมื่ อผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น ได้ พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ให้ ตั้ ง เงิ น
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ ประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย 
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้
นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม”  
- ผมจึงนัดประชุมสภาเทศบาลในวันนี้นะครับ มีสมาชิกท่านใด 
มีข้อสงสัย หรือจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับท่านรณกร 
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พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี      - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
 ตามที่ท่านฝ่ายบริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจำปี พ.ศ. 2568 เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของ 
 กระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ให้ตั้งงบประมาณ เพราะการจะ 
 บริหารงานเทศบาลต้องมีเงินมีงบประมาณที่จะนำไปทำ อันนี้เป็น 
 งบประมาณของปี 2568 ซึ่งปี 2568 ตั้งไว้ หนึ่งร้อยหกสิบแปด 
 ล้านกว่าบาท จะเห็นว่าของเราตั้งไว้เมื่อปี 2565 หนึ่งร้อยห้าสิบ
 หกล้าน ปี  2567 เหลืออีก 1 เดือนจะหมดปีงบประมาณ  
 หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน มาปี 2568 ตั้งไปหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้าน 
 ทางผู้บริหารอาจจะคิดว่ามีการพัฒนาถึงได้ตั้งไว้สูงก็ว่าไปตามนั้น 
 คงจะนำไปบริหารงานต่างๆ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านชุมชมสังคม 
 ด้านเศรษฐกิจ และด้านงบกลางก็ว่าไป ส่วนผมมีข้อซักถามอยู่ 2 เรื่อง 
 เรื่องแรก รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ซึ่งปีนี้ตั้งไว้หนึ่งร้อยสิบหกล้านกว่าบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนๆมาเรื่อยๆ 
 ปี 2566 ตั้งไว้แปดสิบสองล้าน ปี 2567 ตั้งไว้ร้อยห้าล้าน พอปี 
 2568 ตั้ งไว้ร้อยสิบหกล้าน มันเพ่ิมสูงขึ้นอยากจะสอบถามว่า  
 ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/6357  
 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตรงเทศบาลตั้งไว้ร้อยสิบหกล้าน  
 อยากถามว่าเอาฐานตัวไหนมาคิดว่าเป็นเงินร้อยสิบหกล้านขอทราบ 
 เพราะในร่างเทศบัญญัติไม่ได้มีบอก หมวดอ่ืนมีบอก เช่น เรื่องเงินเดือน 
 เงินประจำตำแหน่ง เรื่องค่าตอบแทน เรื่องโครงการต่างๆ จะมีค่าใช้จ่าย
 และรวมสรุปเป็นค่าใช้จ่าย แต่อันนี้ไม่มีรายละเอียดอยากจะถามว่าเอา 
 ฐานที่ไหนมาคิดตั้งเป็นร้อยสิบหกล้าน ข้อที่สอง ที่จะสอบถามคือฐานะ
 การคลังของปี 2567 ที่ท่านฝ่ายบริหารได้เสนอว่าเงินฝากธนาคาร
 เหลือสองร้อยยี่สิบหกล้าน เงินสะสมเหลือสิบล้านจากร่วมสองร้อยล้าน 
 อยากถามข้อ 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้
 เบิกจ่ายจำนวน 3 โครงการ อยากทราบว่ามีโครงการอะไรบ้างที่ก่อหนี้
 ผูกพันแล้วยังไม่ได้เบิกจ่ายเพราะโครงการเข้ามากมายเหลือเกินจำไม่ได้
 แล้วว่ามีโครงการอะไรบ้าง เดี๋ยวต่อไปคงมีถอนเข้าถอนออกโครงการ
 ต่างๆพูดกันในวาระต่อไป ขอทราบ 3 โครงการนี้ว่ามีโครงการอะไรบ้าง
 และข้อ 1.1.5 รายการกันเงินไว้ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  1  โครงการ  
 อันนี้ก็อยากทราบว่าโครงการอะไร ก็มีเรื่องสอบถามอยู่ สองเรื่องครับ 
 ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์     - เชิญครับ ท่านฉลวย 
ประธานสภาเทศบาล    
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นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เขต 1 
 ขออนุญาตนำเรียนถามว่าทุกๆครั้งที่มีการประชุมสภาเทศบาล 
 จะมีคำแถลงการณ์แนบมาให้สมาชิก และวันนี้เป็นการเสนอร่าง 
 เทศบัญญัติในการบริหารราชการแผ่นดินทำไมถึงไม่มีเอกสารให้  
 สมาชิกหรือต้องการให้สมาชิกงง ผมเชื่อว่าสมาชิกฝ่ายของท่าน 
 ก็งง ผมยังงงเลยเพราะว่าท่ านอ่านผิดหรืออ่านถูกผมก็ไม่รู้  
 ในส่วนนี้เพราะสาเหตุใดถึงไม่มีเอกสารแนบมาขอ ความกรุณ า
 ตอบด้วยครับผม 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์     - มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ ท่านบำรุง 
ประธานสภาเทศบาล   

นายบำรุง   แย้มนิยม  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และผู้บริหารนะครับ ในระเบียบ
สมาชิกสภาเทศบาล  ของกระทรวงมหาดไทย งบประมาณขององค์กรส่วนท้องถิ่น และ 
   ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการ
   ฝากเงินการจ่ายเงิน และการรับเงิน เมื่อประกาศไว้ยังไม่ได้ลงวันที่
   เลยนะครับ เดือนก็ เป็นกันยายน และยังไม่ ได้ลงนามของ 
   นายอำเภอเลยนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์     - มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ ท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี     คือคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ที่ท่าน   

 สมาชิกถามว่าเงินร้อยกว่าร้อยจะมีรายการจัดเก็บจากไหน อันนี้  
 เป็นการประมาณการคาดว่าในปี 2568 เราจะมีรายได้จากเงิน 
 อุดหนุนของส่วนกลางเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะที่ระบุว่าต้องไปจ่าย 
 ยกตัวอย่าง พนักงานครู นมนักเรียน อันนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะ 
 ที่เจาะจงเลยว่าต้องนำเงินตัวนี้ไปจ่ายตามนี้  ที่อ่านมานั้นไม่ใช่ว่า  
 เราจะเก็บได้ตามนี้ เป็นเพียงประมาณการที่คาดว่าเราจะได้รับเงิน 
 อุดหนุนมาจากส่วนไหน คาดว่าเราจะได้จากการจัดเก็บภาษี  
 ทุกอย่างเป็นการประมาณการ ส่วนเรื่องรายการที่ 1.1.4 กันเงิน  
 ไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน คือโครงการที่เรากำลังก่อสร้างอยู่ได้เซ็น 
 สัญ ญ ากับผู้ รับ เหมาและเราคาดว่ าไม่ น่ าจะแล้ ว เสร็จ ใน 
 ปีงบประมาณนี้ มีอยู่ 3 โครงการ 1. โครงการวางท่อระบายน้ำ 
 จากสี่แยกคลองข่อย 2. โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาล 
 3. โครงการถนนนรสีห์ดำเนินเซ็นสัญญาแล้วแต่คาดว่าจะไม่แล้ว  
 เสร็จในปีงบประมาณนี้ เราเลยต้องกันเงินผูกพันไว้ 3 โครงการ   
 ส่วนท่านสมาชิกที่ถามว่ายังไม่ได้ลงประกาศ เมื่อกี้ผมอ่านเลยไป 
 อันนี้ เป็นการเตรียมการว่าหลั งจากประชุมสภาเสร็จแล้ ว  
 ผ่านงบประมาณเรียบร้อยแล้วเราจะนำส่งให้ท่านนายอำเภอเป็น 
 ผู้ลงนาม อันนี้เป็นเพียงร่างเทศบัญญัติ ส่วนอีกท่านขอทวนคำถาม 
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นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญครับ ท่านฉลวย 
ประธานสภาเทศบาล 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมถามท่านนายกฯว่าทุกๆครั้งที่มีการประชุมสภาจะมีเอกสารแนบ

ให้ทั้งฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายสมาชิกสภา แต่วันนี้เป็นวันที่แถลงร่าง
เทศบัญญัติทำไมถึงไม่มีให้สมาชิกทั้งหมดได้รับทราบในการอ่าน 
เพราะในส่วนนี้ผิดถูกอย่างไรก็ไม่รู้ อยากทราบเหตุและผลทำไมไม่มี
เอกสารให้ทางฝ่ายสมาชิก 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญครับ ท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี     เรื่องการประชุมสภานั้น เอกสารบางฉบับมันเป็นลักษณะวิธีการ 

 เจ้าหน้าที่อาจจะให้ฝ่ายบริหาร หรือประธานสภาดำเนินการ  
 ประชุม เพราะบางส่วนเจ้าหน้าที่เห็นแล้วว่าไม่มีความจำเป็นที่จะ 
 ต้องแจกให้สมาชิกสภา เพราะบทบาทหน้าที่ในการควบคุมการ  
 ประชุมสภาเป็นของท่านประธาน ผมเป็นผู้เสนอญัตติ ผมก็ต้องมี 
 บทของผม อันนี้เป็นบทที่เราจะพูดกันในที่ประชุมสภาขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญครับ ท่านฉลวย 
ประธานสภาเทศบาล 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 คำพูดที่ 
 ท่านนายกฯ ตอบมาดูดีนะครับในฝ่ายของท่าน แต่ทุกครั้ง 3 ปีที่
 ผ่านมาเอกสารมีครบหมดทั้ งสองฝ่ายมันเกิดอะไรขึ้นครับ  
 เกิด Accident อะไรขึ้นมาถึงวันนี้ ไม่มี โดยเฉพาะวันนี้ เป็นวัน
 เสนอร่างเทศบัญญัติในการบริหารราชการแผ่นดินแต่ท่านไม่นำมา 
 ให้สมาชิกทราบ มันจะดูดีหรือครับ คำตอบของท่านดูง่าย จริงๆ
 แล้วไม่น่าจะปิดบังอะไรเอกสารไม่ได้มากมาย ไปหมดส่วนอ่ืนซะ
 มากมาย ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ ท่านฉลวย 
ประธานสภาเทศบาล 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอให้นายกฯ
 ท่านตอบด้วยนะครับ เพราะท่านตอบแบบม้วนเดียวจบไม่ได้นะ
 ครับ ตอบให้ชัดเจนครับเพราะวันนี้เป็นวันแถลงร่างเทศบัญญัติใน
 การประชุมสภาเป็นญัตติที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ท่านไม่ตอบหมายความว่าอย่างไรครับ  
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นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญครับ ท่านรณกร 
ประธานสภาเทศบาล 
พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี      - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   เมื่อกี้ที่ผมถามไปท่านนายกฯยังตอบไม่หมดนะครับ ข้อ 1.1.4 
   ตอบแล้ว 3 โครงการ เหลือข้อ 1.1.5 อีกหนึ่งโครงการยังไม่ได้
   ตอบและที่ผมว่ารายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการไว้ที่คาดว่าจะได้รับ
   การจั ดสรรจากสำนั ก งาน งบประมาณ ตามหนั งสื อขอ ง 
   กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/6357 ลงวันที่  
   14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ซึ่งเอกสารในร่างเทศบัญญัติไม่มีการ
   ประมาณการ แต่ที่นายกฯ ยกตัวอย่างมาว่าเป็น ค่านม ประมาณ
   การเงินอุดหนุนใช่มันคือเงินอุดหนุน แต่อันนี้เป็นอุดหนุนทั่วไป
   อยากทราบถึงฐานที่มาประมาณการไว้หนึ่งร้อยสิบหกล้านเอาฐาน
   ตัวไหนมาตั้ง เพราะมันเพ่ิมขึ้นทุกปี จากแปดสิบสองล้าน มาเป็น 
   หนึ่งร้อยห้าล้าน และมาหนึ่งร้อยสิบหกล้าน เอาอะไรประมาณ
   การเพ่ือไปตั้งเป็นหนึ่งร้อยสิบหกล้านผมถามแบบนี้ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญครับ ท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ผมขอตอบข้อ 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
  จำนวน 1 โครงการ คือโครงการทำลานออกกำลังกายอเนกประสงค์ 
  ริมเขื่อนหน้าตลาดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนประกวดราคาได้ผู้รับเหมา
  แล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญา เลยต้องกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
  เพราะเหลือในขั้นตอนการทำสัญญา ส่วนเรื่องประมาณการที่ท่าน
 ถามว่าหนึ่งร้อยสิบหกล้านขอประทาษโทษหน้าไหนครับ 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี      - หน้า 55 ในเอกสารร่างเทศบัญญัติเอกสารหน้าสับสนไปหมด 
สมาชิกสภาเทศบาล    

นายสุรพร  สรณารักษ ์  - เรียนท่านสมาชิกสภาทราบประมาณการที่ออกมาหนึ่งร้อยสิบหกล้าน 
นายกเทศมนตรี   เกิดจาก หนึ่ง มีบางส่วนเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะที่ไม่สามารถไป
  ดำเนินการอย่างอ่ืนได้ คือ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะ ยกตัวอย่าง  
  นมโรงเรียน เงินเดือนครู ส่วนที่ เหลือเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป  
  ปีนี้เรายื่นขอโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 4 โครงการ 1. โครงการ
  ถนนทางเข้าวัดเกตุ 2. โครงการวางท่อระบายน้ำที่วัดแจ้ง  
  3. โครงการห้องเรียนอัจฉะริยะ 4. โครงการจัดซื้อรถขยะ  ปีนี้
  เทศบาลตำบลเขาให้ของบตรง ตอนนี้ผ่านไปสองสภาแล้วคือ 
  คณะอนุกรรมการวิสามัญได้พิจารณางบของเทศบาลตำบลป่าโมก
  แล้วไม่ติดขัด คณะกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร  
  เห็นชอบแล้วเหลืออีกหนึ่งคณะ คือคณะกรรมการของวุฒิสภา ที่ 
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  ต้องรออีกครั้งหนึ่ง อันนี้ เป็นการประมาณการว่าเราน่าจะได้ 
  งบประมาณตัวนี้ขึ้นมา เลยเขียนว่าประมาณการบางครั้งเรา 
  อาจจะโดนคณะกรรมการวุฒิสภาไม่เห็นชอบ เรายังไม่มั่นใจ 
  เพราะเราของบตรงต้องขอทั้ งหมด 3 คณะกรรมการที่จะ 
  พิจารณาให้เรานะครับ มันเป็นการประมาณการว่าในปีต่อไปเรา 
  จะใช้เงินเท่าไหร่โดยเฉพาะเงินเดือนพนักงานข้าราชการเราขึ้น 
  ทุกปี การประมาณการมันเลยต้องบวกขึ้นไปถ้าปีนี้ รายจ่าย 
  เทศบาลเงินเดือนที่ท่านจะต้องขยับฐานะ อย่างน้อย 1 ขั้น เอามา 
  คำนวณเป็นรายจ่าย และเราถึงไปตั้งเป็นรายรับได้ สังเกตว่าปีนี้  
  งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลป่าโมกแทบจะไม่มี  
  โครงการก่อสร้างเลย มีโครงการก่อสร้างแค่เส้นเดียว คือทางเข้า 
  วัดพานิช งานอ่ืนไม่มีเลยเพราะเราต้องกันเงินไว้เพ่ือจ่ายเป็น 
  ค่าตอบแทน ค่าเงินเดือน ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการก่อสร้างใน 
  ปี 2568 เราจะได้เงินอุดหนุนมาอีก 4 โครงการ  กับอีก 1  
  โครงการของเทศบาล ท่านสังเกตไหมว่าร่างเทศบัญญัติปี 2568 
  จะไม่มีงานก่อสร้างเลยชี้แจงให้ทราบครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 

- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ  
ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาเห็นชอบ           11          ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ   -    ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
(เห็นชอบ       11 เสียง)  

 ( ม่เห็นชอบ        -       เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3 )  

พ.ศ.2565 ข้อ ๔๕ กำหนดว่า“ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติ 
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่
ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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     ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ม่ ด้และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติ ว้ ม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้อง ิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ซึ่งขณะนี้สภามีมติรับหลักการผ่านวาระที่ ๑ ไปแล้ว ผมจึงขอชี้แจง
ท่านสมาชิกในการดำเนินการตามขั้นตอนการแปรญัตติ ๒ ประเด็น คือ 
ประเด็นแรก   การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ซึ่งแต่งตั้งเป็นคราว ๆ ไปในแต่ละปี
หลังจากที่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณแล้ว โดยคณะกรรมการจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามแต่
ไม่เกินเจ็ดคน ตามที่สภาเทศบาลกำหนดเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 103 
และเมื่อสภาเทศบาลได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการแล้ว  
จึงให้สมาชิกเสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการ โดยใช้วิธีการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 8  โดยอนุโลม 
ประเด็นที่ ๒  การกำหนดวัน เวลาและสถานที่รับคำแปรญัตติ ซึ่ง
ระเบียบฯ กำหนดระยะเวลาในการรับคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2565 ข้อ 45 วรรคสาม ประกอบกับข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
  ผมได้ชี้แจงแนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ชุดแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ให้สมาชิกได้
ทราบแล้วตามประเด็นข้างต้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ประเด็นเพ่ิมเติมใดหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มี ) หากไม่มีผมจะได้
ดำเนินการไปตามลำดับต่อไป 
ลำดับแรก  ขอให้ท่ านสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการฯ  
ว่าสมควรมีจำนวนเท่าใด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่
เกินเจ็ดคนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยในการเสนอให้สมาชิกเสนอ
จำนวนคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ไม่จำกัดจำนวน 
และให้มีผู้รับรองในการเสนอแต่ละครั้ง จำนวน 2 คน หากมี 
ผู้เสนอกำหนดจำนวนคณะกรรมการมากกว่าหนึ่งจำนวน ให้สภา
ลงมติเลือกจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนคณะกรรมการแปร
ญัตติ หากมีสมาชิกเสนอจำนวน คณะกรรมการเพียงรายเดียว และ
มีผู้รับรองถูกต้องให้ถือเอาจำนวนนั้นเป็นจำนวนคณะกรรมการที่  
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
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นายภิญโญ  เฉลิมกล่ิน - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายภิญโญ เฉลิมกลิ่น 
รองประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
     จำนวน 3 ท่าน 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่าน ภิญโญ เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 เสนอให้ม ี
ประธานสภาเทศบาล  จำนวนคณะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างเทศบัญญั ติ  จำนวน  3 คน  

ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
     ผู้รับรอง 

1. นายพรรษพร สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
     ให้การรับรอง 

2. นางสาวอารมณ์  อัตถานัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
     ให้การรับรอง 
     สมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ  

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการ 
อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแล้ว ให้ถือเป็นไปตามที่
ท่านภิญโญ เสนอมานะครับ 3 ท่าน ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ นายภิญโญ เฉลิมกลิ่น เสนอ  
ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาเห็นชอบ  11  ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ    -   ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบกำหนดจำนวนคณะกรรมการสภาท้อง ิ่นชุดร่าง
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ จำนวน 3 ท่าน 
(เห็นชอบ        11 เสียง)  

 ( ม่เห็นชอบ       -      เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล    การเสนอชื่อให้สมาชิกแต่ละท่านเสนอชื่อได้ไม่จำกัดจำนวน 
     โดยให้มีผู้รับรองการเสนอชื่อแต่ละครั้ง ครั้งละ 2 คน หากชื่อผู้
     ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการเท่ากับจำนวนคณะกรรมการ 
     ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดเป็นคณะกรรมการ หากมีผู้
     ได้รับการเสนอชื่อมากกว่าจำนวนคณะกรรมการ ให้สมาชิกลงมติ
     เลือกผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ โดยผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
     ตามจำนวนคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการ ขอเชิญสมาชิกเสนอ
     ชื่อได้ครับ 

นายพรรษพร  สุดใจ    - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายพรรษพร สุดใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายศรีวิชัย  สุขสะอาด 
     สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 เป็นคณะกรรมการคนที่ 1   
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่าน พรรษพร สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  นายศรีวิชัย  สุขสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

เป็นกรรมการคนที่ 1 ท่าน ผู้เสนอชื่อไม่ขัดข้องนะครับ 
ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 

     ผู้รับรอง 
1. นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล   เขต  2 

     ให้การรับรอง 
2. นางสาวอารมณ์  อัตถานัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  

     ให้การรับรอง 
สมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ  
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อแล้ว  
ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายศรีวิชัย สุขสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาเห็นชอบ  11   ทา่น 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ       -   ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ นายศรีวิชัย  สุขสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568   

 (เห็นชอบ          11      เสียง)  
 ( ม่เห็นชอบ        -   เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้จะเป็นกรรมการคนที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล     

นายพรรษพร  สุดใจ    - เรียนท่านประธานสภาที ่เคารพ  และสมาชิกผู ้ทรงเก ียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายพรรษพร สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ  
     นางสาวอารมณ์  อัตถานั ย  สมาชิ กสภ าเทศบาล   เขต  2  
     เป็นคณะกรรมการคนที่ 2   

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - นายพรรษพร สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล นางสาวอารมณ์ อัตถานัย สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  
 เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 ท่านผู้เสนอชื่อไม่ขัดข้องนะครับ 

ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
     ผู้รับรอง 

1. นายศรีวิชัย  สุขสะอาด     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
     ให้การรับรอง 

2. นางสมคิด  คล้ายสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
     ให้การรับรอง 

สมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ  



21 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อ อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ  
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อแล้ว  
ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นางสาวอารมณ์  อัตถานัย สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต  2  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาเห็นชอบ   11   ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไมเ่ห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ  -     ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ นางสาวอารมณ์   อัต านัย สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 เป็นกรรมการแปรญั ตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 
(เห็นชอบ         11 เสียง)  

 ( ม่เห็นชอบ       -      เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้จะเป็นกรรมการคนที่ 3  
ประธานสภาเทศบาล   

นายพรรษพร  สุดใจ    - เรียนท่านประธานสภาที ่เคารพ  และสมาชิกผู ้ทรงเก ียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายพรรษพร สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ 
     นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 เป็นคณะกรรมการ
     คนที่ 3  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่าน พรรษพร สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
ประธานสภาเทศบาล  เสนอนายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เป็นกรรมการคนที่ 3 ท่านผู้เสนอชื่อไม่ขัดข้องนะครับ 
ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 

     ผู้รับรอง 
1. นางสาวอารมณ์  อัตถานัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

     ให้การรับรอง 
2. นายพรรษพร  สุดใจ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

     ให้การรับรอง 
สมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ  
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อแล้ว  
ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาเห็นชอบ   11   ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ   -    ท่าน 
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ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
(เห็นชอบ            11       เสียง)  

 ( ม่เห็นชอบ           -  เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ขณะนี้มีผู้เสนอชื่อสมาชิกผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ จำนวน 3 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล เท่ากับจำนวนคณะกรรมการที่สภากำหนด และไม่มีสมาชิกท่านใด

เสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก ดังนั้น จึงให้ถือว่าท่านสมาชิกผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อทุกท่านเป็นคณะกรรมการ และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ทั้ง 3 ท่าน ดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
ตามลำดับเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จโดยกำหนดให้
ยื่นคำแปรญัตติตามแบบฟอร์ม การขอแปรญัตตินั้น 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ต่อไปเป็นการกำหนด เวลาและสถานที่รับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณโดยระเบียบฯ กำหนดไว้ให้กำหนดระยะเวลา 

ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณ ซึ่งผมจะอธิบายเพ่ิมเติมว่า ในการกำหนด
ระยะ เวล ารั บ ค ำแป รญั ตติ ไม่ น้ อ ยก ว่ ายี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โม งนั้ น  
ไม่จำเป็นต้องนับเวลาต่อเนื่องกัน แต่ควรกำหนด ระยะเวลาเป็น
ช่วงเวลาในแต่ละวัน   และไม่จำเป็นต้องเป็นวันต่อเนื่องกัน  
แต่ให้นับเวลารวมกันได้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง โดยคำนึงถึงความ
เป็นไปได้และเป็นการเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่น 
คำขอแปรญัตติมีระยะเวลาในการใช้วิจารณญาณ ในการเสนอคำ
แปรญัตติ ยกตัวอย่างเช่น กำหนดเวลารับคำแปรญัตติ จำนวน  
3 วัน ในวันที่ 14,15,16 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
– 16.30 น.ของแต่ละวัน จำนวนวันละ 8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  
24 ชั่วโมง เป็นต้น 
การเสนอระยะเวลารับคำแปรญัตติ ขอให้สมาชิกท่านหนึ่งเสนอ
และมีผู้รับรอง 2 ท่านเหมือนที่ผ่านมา โดยขอให้เสนอระยะเวลา
และสถานที่รับคำแปรญัตติพร้อมกันไปเลยครับ หากมีผู้เสนอเพียง
รายเดียวและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ก็ให้ถือว่าเป็นระยะเวลาและ
สถานที่รับคำแปรญัตติที่สภาเทศบาลกำหนด หากมีผู้เสนอเกินกว่า
หนึ่ งรายและมีรายละเอียดการขอรับคำแปรญัตติที่ ต่ างกัน  
ก็จะขอให้สภาเทศบาลลงมติครับ ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายภิญโญ  เฉลิมกล่ิน - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายภิญโญ เฉลิมกลิ่น 
รองประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอกำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติ  
     3 วั น คื อวั นที่  14 ,15,16 สิ งหาคม 2567 ระหว่ างเวลา  
     08.30น. ถึง 16.30 น. ของแต่ละวันและให้ใช้ห้องประชุมสภาเทศบาล
      เป็นสถานที่รับคำแปรญัตติ   
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ  ท่าน ภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ประธานสภาเทศบาล เสนอให้กำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติ 3 วัน คือ วันที่14,15,16 

สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30  น. ถึง 16.30  น. ของแต่ละวัน
และกำหนดให้  ห้องประชุมสภาเทศบาลเป็นสถานที่รับคำแปรญัตติ 
ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ถูกต้องตามระเบียบ  
ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 

     ผู้รับรอง 
1. นายศรีวิชัย  สุขสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

     ให้การรับรอง 
2. นางสาวอารมณ์  อัตถานัย สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

     ให้การรับรอง 
สมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ  
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนแล้ว  
ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2  เสนอมานี้ ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาเห็นชอบ  11   ทา่น 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ  -   ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบกำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน 
ในวันที่ 14, 15, 16 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
 ึง 16.30 น. ของแต่ละวันและให้ใช้ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
เป็นส านที่รับคำแปรญัตติซึ่งเป็นเวลา ม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
 ูกต้องตามระเบียบ  

นายบำรุง  แย้มนิยม - ขออนุญาตครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านบำรุง 
ประธานสภาเทศบาล  

นายบำรุง  แย้มนิยม - เรยีนท่านประธานสภา ผมขออนุญาตตรวจเอกสารกับเพ่ือนสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สักครู่ได้หรือไม่ครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ตรวจอย่างไรครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายบำรุง  แย้มนิยม - เดี๋ยวผมขอถามสมาชิกหน่อยว่าเขาไม่มีอย่างผมหรือไม่ ไม่นานครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล นาทีเดียว ท่านประธานครับ ผมเข้าใจแล้วว่าบทเสนอพวกผมไม่มี

อะไรเลย แสดงว่าสมาชิกทั้ง 12 ท่าน มีคุณค่าไม่เท่ากัน ผมก็
ขอขอบคุณท่านประธานสภาครับ เพราะผมดูแล้วของผมไม่มี
รูปแบบให้นำเสนอเลยในการเสนอไม่มีให้พวกผมได้รู้ได้เห็นอะไร
เลยก็ขอขอบคุณสภาเทศบาลครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านฉลวย 
ประธานสภาเทศบาล  

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่าน ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วครับ สภานี้เป็นสภา

อันทรงเกียรติ ประชาธิปไตยนะครับ ไม่ใช่เผด็จการเพราะฉะนั้นที่
ท่านทำมาก็เมคและเอกสารมีไม่ให้ทุกคนมันก็ไม่ใช่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นท่านนายกฯต้องตอบแล้วครับเมื่อกี้ท่านก็ไม่ยอมตอบ 
เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าท่านปิดบังซ่อนเร้นอำพรางข่าวสารทางราชการ
ในสภาอันทรงเกียรติขอนำเรียนตามนี้ เพราะฉะนั้นท่านทำไปเพ่ือ
อะไรครับจะหมดวาระสมัยแล้ว ท่านทำเพ่ืออะไรครับขนาดผู้
อภิปราย อภิปรายอยู่ท่านยังไม่ฟังเลยครับยังเรียกเจ้าหน้าที่มา
ปรึกษาหารือ ผมว่าสภานี้มีผู้มีเกียรติ ท่านปลัด ท่านท้องถิ่นอำเภอ 
ท่านตำรวจ สภ.ป่าโมก มาเป็นสักขีพยานเป็นที่แน่ชัดนะครับ ท่าน
ไม่โปร่งใสในการบริหารราชการก็ขอนำเรียนให้ พ่ีน้องสภาให้
รับทราบครับผม 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68 ในวาระที่ ๑ ขั้นรับ

หลักการ วันนี้ได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ตามกำหนดระยะเวลาที่
สภาเทศบาลได้เห็นชอบแล้ว เมื่อคณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการ
เสร็จแล้วก็จะได้เสนอผลการแปรญัตติมาท่ีผม  
 ผมขอกำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลในวาระที่ ๒ และ 
วาระที่ ๓ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวันที่ 20 สิงหาคม  2567 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญครับ ท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิ
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านว่าอันนี้คือบทที่ท่านประธานกับผมมี ท่านสมาชิกที่  
 เสนอชื่อก็มีบทเฉพาะเป็นหน้าๆ ไป อันนี้คือบทที่ผมจะพูดแถลงต่อ 
 ที่ประชุมสภา สภานี้ไม่ใช่สภามาเฟีย ท่านลองเปิดเอกสารที่แจกให้ท่าน
 ระเบียบวาระที่ 3 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วที่ท่าน
 มีหมดแล้ว แต่อันนี้เป็นบทขยายออกมาว่าผมสมควรจะพูดเรื่องอะไรบ้าง 
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 จริงๆบทนี้ผมยังอ่านไม่ได้ครึ่ง เพราะถ้าจะอ่านให้ครบทุกบรรทัดมีอีก
 เยอะ ผมยังอ่านแค่สรุปเพราะว่าบทนี้ได้ให้ท่านไปหมดแล้วทุกท่าน ท่าน
 สมาชิกลองดูว่าระเบียบวาระที่  3 คำแถลงงบประมาณประกอบ
 งบประมาณรายจ่ายจนถึงหน้าสุดท้ายประกอบงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปี 2568 ชุดนี้ครับคำแถลงงบประมาณรายจ่าย รายรับ อยู่ใน 
 วาระที่ 3 หมดแล้วครับ เอกสารทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็ได้แจกให้ท่านไป
 หมดแล้ว อย่าเข้าใจมาปกปิด ไม่ได้ปกปิดครับ เงินเดือน ฐานข้อมูล
 เงินเดือนทั้งหมด อย่ากล่าวหากันส่งเดชขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านฉลวย 
ประธานสภาเทศบาล 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านพูดก็เป็นความเข้าใจของท่าน แต่สมาชิกก็เข้าใจไปอีกแบบ
 หนึ่ง ไม่ใช่การจ้องจับผิด ไม่ใช่จะยังงี้ยังงั้น ท่านก็มองสมาชิกแบบนี้
 ตลอดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้  3 ปีที่ผ่านมา ท่านทำไมทำได้บทอ่าน
 บทสรุปทั้งหมดท่านตรวจสอบได้บ้างทีท่านอ่านผิดไปเยอะเลยที่ผ่านมา 
 แต่วันนี้เพราะเหตุใดมันเป็นเทศบัญญัติในการใช้งบประมาณแผ่นดินทุก
 ท่านคงไม่มีใครจะคัดค้านท่านนายกฯ แต่อย่างไรท่านก็ผ่านอยู่ดีท่าน
 บอกไม่ใช่สภามาเฟีย แต่ผมก็เห็นเสนออยู่คนเดียว เสนอคนนู้น เสนอคน
 นี้ เสนออยู่คนเดียว เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ท่านชี้แจงเป็นความเข้าใจของ
 ท่ านแต่ ผมมองแล้ วไม่ ชั ดเจนไม่ แจ่มใสก็ ขอนำเรียนให้ พ่ี น้ อง
 สมาชิก ท่านผู้มีเกียรติที่รับฟังในที่แห่งนี้ได้รับทราบว่าสภานี้เป็นแบบนี้
 นะครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านบำรุง 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบำรุง  แย้มนิยม - ผมขออนุญาตนะครับ ขอชี้แจงกับท่านนายกฯนิดหนึ่งครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ว่าสมาชิกมีเอกสารอยู่เท่านี้ครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
   4 .1  ขอความ เห็ นชอบจากสภาเทศบาลตำบลป่ าโมก  

ในการดำเนินการทำคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า 
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่า ม้ พุทธศักราช 2484   
ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
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นายสุรพร  สรณารักษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิ
นายกเทศมนตรี   กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล

ตำบลป่าโมก ในการดำเนินการทำคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน
เขตป่า มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

ตามที่สภาเทศบาลตำบลป่าโมก ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม เพ่ือดำเนินการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลป่าโมก
บริเวณคลองบางปลากด เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่า
โมก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันอังคารที่ 
28 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น 

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการตาม
กฎหมายหลายบท เพ่ือให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลป่าโมก จึงได้ทำเรื่องขออนุญาต
ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือก่อสร้างตลาดสดต่อนายอำเภอป่า
โมก และทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างตลาดสดบริเวณคลองบาง
ปลากดต่อผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง แต่เนื่องจากท่ีดินสาธารณประโยชน์ถือ
เป็น พ้ืนที่ป่ า ตามมาตรา 4 (1 ) แห่ งพระราชบัญญัติป่ าไม้  
พุทธศักราช 2484 หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ใช้ประโยชน์
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว ต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน
เขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 โดยให้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นในการ
ดำเนินการทำคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า จึงได้นำเรื่อง
มาให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเริ่มการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลป่าโมกบริเวณคลอง
บางปลากด จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลป่าโมก
ในการ ทำคำขออนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวต่อไป จึงนำเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ เชิญครับ ท่านรณกร 
 
พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี      - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติ ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณ ีสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
 ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อสภาขอใช้พ้ืนที่สาธารณะก่อสร้างตลาด 
 ซึ่งโครงการนี้ เพ่ิงเข้าการประชุมสภาไปครั้งที่แล้วเมื่อวันที่   
 28 พฤษภาคม 2567 การประชุมครั้งนั้นผมก็ได้คัดค้านติติงว่า 
 คุณไปขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกตัวบทกฎหมายแล้วหรือยัง 
 ตามที่คุณให้เอกสารมาว่าส่วนนั้นส่วนนี้แล้ว ผมก็ขอดูใบขออนุญาต 
 ท่านนายกฯก็เล่นแง่ว่าให้ทำหนังสือมา ผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียงให้
 ผมทำหนังสือผมก็ทำตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทำไปแล้วก็ได้  
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 คำขอมา 3 ฉบับ ฉบับแรกขอไปยังสำนักชลประทานที่ 12 เมื่อวันที่  
 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งทางชลประทานก็บอกไม่ขัดข้องที่จะให้
 เทศบาลตำบลป่าโมกใช้ประโยชน์ร่วมกันที่จะทำการก่อสร้างตลาด 
 แต่ท้ายเขาก็มีติ่งเห็นสมควรอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการได้และ
 ขอให้หน่วยงานผู้เสนอโครงการประสานเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่กับ
 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป เขาหมายความว่าอย่างไรครับ คือ
 เขาให้ไปประสานหน่วยงานมันไม่ใช่หน่วยงานเดียวมีทั้งชลประทาน 
 ทั้งเจ้าท่า ทั้งอำเภอ ทั้งจังหวัด แต่ท่านยังขออนุญาตไม่เรียบร้อยเลย 
 ท่านก็รีบร้อนไม่รู้จะรีบร้อนไปไหน เจ้าหน้าที่บางส่วนก็ได้ท้วงติง
 แล้วว่าเอกสารยังไม่เรียบร้อยแต่ท่านรีบนำเข้าสภาเพราะท่านถือว่า
 พวกท่านเยอะ ลากกันไปได้งบประมาณก็ผ่านกันไปได้ ในที่สุดเป็น
 อย่างไรครับก็ผ่านไปไม่ได้ต้องกลับมาขออนุญาตใช้พ้ืนที่สาธารณะ
 ผมท้วงติ่ งท่ านก็ ไม่รับฟังความจริงน่ าจะทำให้ เรียบร้อยก่อน 
 ก่อนที่จะนำเข้าที่สภาแห่งนี้ ไม่ใช่รีบร้อนร้อนรนจะรีบเอาเข้า รีบ
 ผ่านจะเอางบเข้าสภาให้ผ่านไป โดยที่ขออนุญาตยังไม่เรียบร้อยเลย 
 ครั้งนี้ก็ต้องมาขออนุญาตใหม่อีกท้ังที่งบประมาณผ่านไปแล้ว และ
 เปิดประมูลหาผู้รับเหมาทำได้แล้ว อันนั้นเป็นหนังสือจากกรม
 ชลประทานที่ 12 ฉบับที่ 2 ขออนุญาตไปที่อำเภอป่าโมกเมื่อวันที่ 
 1 พฤษภาคม 2567 ทางอำเภอป่าโมกตอบกลับมาว่า หนังสือของ
 จังหวัดการก่อสร้างตลาดและเขื่อนกันน้ำก็ไม่ขัดข้องไม่เป็นอุปสรรค
 ต่อแผนผังเมืองรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทองโดยมี
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่กำหนด
 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบงานก่อสร้างในเรื่องต่างๆอันนี้
 เขาก็ไม่ขัดข้องแต่ให้ไปดำเนินการสำรวจผลกระทบในการก่อสร้างจะ
 ไปกระทบต่อส่วนอ่ืนหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตได้ว่าถนนมันแคบมาก 
 ยกตัวอย่าง ที่ตลาดประเวศที่มีการทุบรถเพราะผู้มาใช้ตลาดไปจอด
 ขวางบ้าน และอันนี้ถนนมันแคบผมก็ท้วงติงไปแล้วท่านก็บอกไม่
 เป็นไร น้ำในคลองถ้าคิดแบบสามัญชนคนธรรมดา และเดี๋ยวมีวาระ
 ต่อไปยกเลิกก่อสร้างถนนแค่มันผิดแบบขยายมากเกินไปก็ต้องย่อลง
 ไปให้เหลือน้อยอันนี้ยังทำยากเลย และอันนี้ทำคร่อมไปเลยและ
 ผลกระทบด้านอ่ืนๆ เช่นสิ่งแวดล้อมน้ำเน่าเสีย จะเน่าหรือไม่  
 น้ำในคลองชลประทานแม่น้ำต้องไปใช้ในการเกษตรทางเทศบาลเปิด
 สภาใหม่ๆกลัวน้ำจะเน่าเสียต้องของบประมาณสภาไปหนึ่งแสน 
 แปดหมื่นบาทไปขอซื้อเครื่องกังหันโซล่าเซลไปปั่นน้ำในคลองเพ่ือ
 ไม่ให้มันเน่าเสียหมดงบประมาณไปแสนแปดหมื่นบาทใช้เพ่ือไม่ให้
 น้ำมันเน่าเสียทำคร่อมไปเลยแล้วน้ำจากตลาดจะไหลลงไปในคลอง 
 น้ำล้างผัดล้างปลา ล้างหมู มันก็จะไหลลงไป ไปเกี่ยวกับแบบการ
 ก่ อสร้ างที่ จะต้ องทำให้ ชั ด เจนไม่ มี ผลกระทบในภายหลั ง
 บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงอันนี้ก็เคยท้วงติง ต่อไปฉบับที่ 3 
 ขอไปยังสำนักเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอยุธยา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567
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 เขาก็ตอบมาว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา พิจารณาแล้ว 
 ขอเรียนว่าการดำเนินการก่อสร้างตลาดสดของเทศบาลตำบลป่าโมก 
 บริเวณปากคลองบางปลากด ชุมชนย่อยที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมก 
 อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการตาม
 กฎหมายหลายบทเขาก็บอกมาว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายหลาย
 บทดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตาม
 กฎหมายขอให้เทศบาลตำบลป่าโมกดำเนินการตามกฎหมายที่
 เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเริ่มการก่อสร้าง แสดงว่าท่านดำเนินการยัง
 ไม่ครบถ้วนท่านก็รีบนำเข้าสภาแล้วก็มีท้วงติงยังไม่ได้ขอไปทาง 
 พ.ร.บ.ป่าไม้ การใช้พ้ืนที่สาธารณะท่านก็ต้องมาขอภายหลังอีกมัน
 เป็นการไม่รอบคอบ สภาเทศบาลนะครับ ไม่ใช่สภาโจ๊ก นึกจะเอา
 เข้าก็เข้านึกจะถอนก็ถอน เดี๋ยวมีโครงการถอนอีกหลายโครงการ
 เอาเข้ามาแล้วยกมือกันไปแล้ว ก็ต้องถอนออกไปอีก ขอให้ทำอะไร
 ให้รอบคอบผมเคยพูดนะว่าท่านนายกฯจะทำโครงการอะไรก็ให้
 ปรึกษาท่านรองนายกฯ บ้างหรือไม่สองท่าน ท่านแต่ งตั้ งมากับมือ 
 ปรึกษาที่ปรึกษาบ้างหรือไม่ ชื่อก็บอกแล้วว่า เป็นที่ ปรึกษานายกฯ 
 เคยให้คำแนะนำนายกฯไหม เลขา โดยเฉพาะสมาชิกฝ่ายปีกของท่าน
 อีก 7 ท่าน เคยปรึกษาบ้างไหม และที่สำคัญ ที่ สุ ด คื อ เจ้ าห น้ าที่
 ข้าราชการประจำตั้งแต่ปลัดลงไปเลย หัวหน้ากรมกอง อ ะ ไร ต่ า ง ๆ 
 ฝ่ายช่างท่านได้ปรึกษาบ้างไหม แต่ท่านว่าท่านไม่ปรึกษาท่านจะ
 ปรึกษาประชาชนอย่างเดียว และเป็นอย่างไรครับ และได้บอก
 ประชาชนแล้ วหรือยั งว่ ามั นไม่ เรียบร้อยแบบนี้ ได้บอกไหม  
 ว่าโครงการเข้ าไปแล้วก็ ไม่ เรียบร้อยจะต้องมาแก้ ไขเพ่ิมเติม 
 ขอบคุณครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ครับ เชิญครับท่านนายกฯ 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - ขออนุญาตชี้แจงครับท่านประธาน เรื่องที่ 1 เรื่องกฎหมายหลายบท 
นายกเทศมนตรี  เราศึกษามาแล้วและดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนเรื่องการขอ
 งบประมาณผ่านเป็นคนละประเด็นกับที่ท่านพูด  ท่านบอกว่า
 คณะกรรมการจังหวัดบอกว่าจะกระทบกระเทือนต่อการก่อสร้าง  
 ไม่ใช่ครับ เขาพูดถึงขณะก่อสร้างถอดรายงานการประชุมได้ เขาแจ้ง
 ว่าขณะก่อสร้างแล้วประชาชนจะสัญจรผ่านไปมาอย่างไร ให้หา 
 วิธีการแก้ไขก่อน การก่อสร้างตลาดมันเป็นงานใหญ่ เพราะจะต้อง
 ปิดถนนเขากล่าวถึงประเด็นนั้น ไม่ใช่กล่าวถึงประเด็นที่ท่านท้วงติง 
 ประเด็นที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียผมอธิบายต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ไป
 แล้ วว่ า  ผม ได้ เซ็ น  MOU กั บ องค์ ก ารจั ด การน้ ำ เสี ย ของ
 กระทรวงมหาดไทยไปแล้ว พรุ่งนี้ เขาจะนำแบบมาให้ดูว่าที่ เขา
 ออกแบบมาเขาจะเห็นชอบหรือไม่ ก่อนที่จะก่อสร้างตลาดผมไม่ได้
 ไม่สนใจเรื่องน้ำเสีย นโยบายครั้งแรกที่ผมหาเสียงคือคลองสวย ผมก็
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 เลยดำเนินการซื้อเครื่องกังหันตีน้ำมาให้อากาศจากนั้น องค์การ
 จัดการน้ำเสียก็มาหาเรา เราไม่ได้ไปหาเขาเลยเซ็น MOU ไปตั้งแต่
 ปลายปี 2564 เขาก็ผ่านมาปี 2567 ด้วยภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเลย
 เป็นปี 2568 ซึ่งเวลาพอดีกับที่เราจะสร้างตลาดสดเพราะฉะนั้นน้ำ
 ในตลาดจะไหลลงไปบำบัดบริเวณตลาดข้างๆ สิ่งพวกนี้เราตรียมการ
 ไว้หมดแล้ว ก็ขอชี้แจงให้ทราบว่าสิ่งที่เราทำมันคนละบทกัน บทที่
 ของบผ่านสภาคือเรื่องหนึ่ง พองบผ่านสภาแล้วเราก็มาศึกษาขั้นตอน
 ในการขออนุญาตให้แต่ละที่ ซึ่งการขออนุญาตนั้นมีทั้งขอผิดและ
 กลั บมาแก้  เพราะระเบี ยบของแต่ ละที่ ไม่ เหมื อนกั นและ
 ระเบียบชลประทานก็ว่าไปอย่างหนึ่ง ระเบียบของเจ้าท่าก็ว่าไปอย่าง
 หนึ่ง คณะอนุกรรมการจังหวัดก็มีหลายคณะ คณะอนุกรรมการ
 สิ่งแวดล้อม ผังเมือง ธนารักษ์ เราก็ไปปรึกษามาและได้บทสรุปว่า
 ต้องขออนุญาตป่าไม้ เพราะพ้ืนที่ว่างเปล่าถือเป็นเขตป่าทั้งหมด 
 ท่านรู้ไหมผมเกิดมาก็พ่ึงรู้ว่าพ้ืนที่ว่างเปล่าในประเทศไทยถือว่าเป็น
 ป่าทั้งหมด เราเข้าใจว่าขอแค่ทรัพยากรจังหวัดและสิ่งแวดล้อม เขา
 บอกอำนาจเขาไม่พอคุณต้องไปขอป่าไม้สระบุรี ก็ชี้แจงให้ทราบครับ
 ว่าอยู่ๆเราจะมาตะบี้ตะบันยกมือเอาชนะอย่างเดียวไม่ใช่นะครับ 
 ขั้นตอนมันมียกมือผ่านสภาก็เป็นขั้นตอนหนึ่ง การดำเนินการกิจการ
 เอกสารก็อีกขั้นตอนหนึ่ง ต้องดำเนินการควบคู่กันไปขอชี้แจงให้
 ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านรณกร 
ประธานสภาเทศบาล 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี      - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติ ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณ ีสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
 ผมเข้าใจครับท่านนายกฯ ท่านจะพัฒนาแต่ที่ผมท้วงติงไป ให้ท่าน
 ดำเนินการให้เรียบร้อย ปรึกษาการทำงานไม่ต้องอายครับการจะทำ
 โครงการอะไรซักโครงการหนึ่งไปปรึกษาหารือกับผู้รู้เขาเรียกว่า
 ประสานข้างๆ ภาษาราชการแต่ท่านอาจจะไม่เคยทำงานราชการเลย
 ไม่รู้ประสานข้างๆเป็นอย่างไรคือการประสานว่าจะทำแบบนี้จะได้
 หรือไม่ ประสานไปก่อนให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยนำมาเข้าสภา 
 ไม่ใช่เอาเข้าไปแล้ว และมาประสานทีหลังหากทำไม่ได้จะทำอย่างไร 
 และต้องยกเลิกเดี๋ยวมีวาระต่อไปที่ยกเลิกต้องถอนออกจากที่ประชุม
 ผมหมายความแบบนี้ว่าท่านทำตามกฎหมายทุกอย่างเรียบร้อย ห รื อ
 ยังหากท่านทำเรียบร้อยแล้วก็ทำไปได้เลย แต่ที่ท้วงติงเพราะท่านทำ
 ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน และถึงจะนำเข้าสภาและทำต่อไป แต่นี่ยังไม่
 เรี ยบร้อยและถ้ าขออนุญาตไปและมั นไม่ ผ่ านขึ้ นมาจะทำ
 อย่างไรก็คงต้องยกเลิก ขอฝากไว้เท่านี้ครับ 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 
      สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ดำเนินการทำคำขออนุญาตเข้าทำ

ประโยชน์ในเขตป่า มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 
2484  ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาอนุมัติ     7  ท่าน 

 - สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไม่อนุมัติ   1  ท่าน 

-  สมาชิกท่านใดไม่ออกเสียง กรุณายกมือครับ 
 สมาชิกสภาไม่ออกเสียง   4   ท่าน 

ที่ประชุม    - มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ดำเนินการทำคำขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่า มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่า ม้ 
พุทธศักราช 2484 

 (อนุมัติ  7  เสียง) ( ม่อนุมัติ  1  เสียง) ( ม่ออกเสีย  4  เสียง) 

   4.2 ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างและปรับปรุง นนปิ่นบำรุงจาก
ประตูน้ำบางปลากด ึงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก 
ฝั่งซ้าย  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา  
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ  เรื่อง ขอยกเลิกโครงการ

ก่อสร้างและปรับปรุงถนนปิ่นบำรุงจากประตูน้ำบางปลากดถึงหน้า
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมกฝั่งซ้าย ที่ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม จำนวน 24,846,000 บาท เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ
แปลนบางรายการให้ถูกต้องในการยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานเจ้า
ท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา จึงไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวได้ 

                      ระเบียบ/กฎหมาย 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
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(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  เมื่อได้กัน
เงินสะสมสำรองจ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นแล้ว  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเทศบาลนคร  
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท  เทศบาลเมือง  
เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 
(4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่
เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
2. ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมของโครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนปิ่นบำรุงจากประตูน้ำบางปลากดถึงหน้าสำนักงานเทศบาล
ตำบลป่าโมกฝั่งซ้าย ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 24,846,000 บาท  

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกพิจารณาต่อไป 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ เชิญครับท่านฉลวย 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 
 ก็ขอนำเรียนนะครับ เรื่องการยกเลิกโครงการผมก็อยู่ในสภามาจน
 ผมสีขาวก็ยังไม่เคยเจอนะครับเป็นสภาโจ๊กตามที่ท่านพันตำรวจโท
 รณกร วงศ์ภู่มณี ได้เอ่ยไปบ้างแล้ว เมื่อทำโครงการแล้วจะมาพูด
 ว่าเงินสะสมต้องมีเท่านี้ ท่านนายกฯไม่เคยคิดว่าเงิน สะสม เห ลื อ
 เท่าไหร่ผมมองแล้วว่าห้าล้านก็ไม่พอถ้าเกิดวิกฤตของชุมชน 11 
 ชุมชน ในอุบัติภัยต่างๆที่จะเกิดในชุมชนเทศบาลป่าโมกของเรา 
 ผมเองอยากจะให้มี เงินสะสมให้มากกว่านี้แต่ ตอนนี้ทอยไป
 หมดแล้วครับ เหลือสิบกว่าล้านจะพอได้อย่างไรเดี๋ยวก็มาขอ 
 ยกเลิกอีก และเอาเข้าสภาอีก และยกเลิกอีก และจะมีนำเข้าสภา
 อีกไหมครับขอนำเรียนถามตามนี้ครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญครับท่านรณกร 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี      - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติ ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณ ีสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
 สงสัยในรายการนี้ผมยกมือให้เพราะผู้บริหารอ้างว่าชาวบ้าน
 เดือดร้อนมีชาวบ้านลงลายมือชื่อกันมาเป็นหางว่าว 2 – 3 แผ่น 
 เพราะเดือดร้อนจริงๆ เพราะลูกชายเพ่ือนผมก็มาเสียชีวิตอยู่ถนน
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 เส้นนี้เพราะถนนมันแคบก็เห็นๆกันอยู่ผมก็ยกมือให้และโครงการ
 นี้เข้าไปตั้งแต่ปี 2566 และเคยถามในสภาแห่งนี้แล้วว่า โครงการนี้ 
 จะเริ่มเมื่อไหร่เพราะผ่านไปผ่านมาก็จะดู แต่ทำไมยังไม่เริ่มการ
 ก่อสร้างเลยประมูลงานได้หรือยัง ก็เพ่ิงมาทราบครั้งนี้ว่าแบบแปลนผิด 
 ผมอยากให้อธิบายเพิ่มเติมหน่อย เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลน
 บางรายการให้ถูกต้องเพ่ือให้การยื่นขออนุญาตจากสำนักงานเจ้าท่า
 ภูมิภาค สาขาอยุธยา ขอให้ชี้แจงว่าแบบแปลนผิดอย่างไร เพราะ
 นำเข้าสภาไปแล้วและแบบผิดมันเรื่องใหญ่นะครับ ไม่ใช่เรื่องเล็ก 
 มันผิดอย่างไรช่วยอธิบายหน่อย ข้อสอง ในเมื่อเอาออกแล้วและจะ
 นำเข้าครั้งหน้าอีกหรือไม่ แบบแปลนมันดีแล้วหรือยัง ปรึกษาหารือ
 จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแล้วหรือยัง ก็ขอให้ชี้แจงให้ละเอียด  
 เอาออกแล้วจะเอาเข้าอีกหรือไม่ ขอสอบถามสองข้อ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา  
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ การออกแบบถนนเส้นนี้เทศบาลได้ทำหนังสือให้
 โยธาธิการจังหวัดและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบ การออกแบบเป็นไป
 ตามหลักวิศวกรรมทั้งหมดไม่ได้แปลกแตกต่างมีวิศวกร ระดับ สย. 
 เซ็นรับรองแบบ มีผนังก้ันน้ำ มีกำแพงคอนกรีตผิวจราจรประมาณ 
 6 เมตร ทำเสร็จแล้ว แต่ฟุตบาททางเดินทางโยธาออกแบบให้
 ฟุตบาททางเดิน 1.30 เมตร ซึ่งจริงๆเลยไม่ได้กีดขวางทางน้ำ
 มันยื่นเลยออกไปเท่ากับกันสาดบ้านทั่วไป พอยื่นไปเจ้าท่า
 ตรวจแบบแล้วบอกว่าถ้ายื่นตามท่านนายกฯ ได้ไม่ขัดข้องแต่ผมไม่
 มีอำนาจเซ็นต้องอธิบดีกรมชลประทานผู้เดียวเท่านั้น อธิบดีเราก็
 ไม่รู้จักถ้ารู้จักก็จะไปหาอธิบดี ก็เลยถามว่าจะทำอย่างไรที่จะใช้
 อำนาจเจ้าท่าภูมิภาคเซ็นอนุญาต เขาก็ตรวจแบบอยู่ระยะหนึ่ง 
 อำนาจเขามีแค่ส่วนที่ยื่นไปในน้ำ 60 เซนติเมตร ฟุตบาทที่เราจะ
 ทำให้คนเดินจาก 1.30 เมตร เผื่อไว้ให้คนเดินออกกำลังกายได้มี
 รั้วกั้นมีราวกันตก มีโคมไฟแสงสว่างครบ ประชาชนแถวนั้นจะได้
 เดินออกกำลังกายได้ก็เหลือแค่ 60 เซนติเมตร อำนาจเจ้าท่า
 ภูมิภาคเป็นผู้เซ็น แต่ถ้าจะเอา 1.30 เมตร ต้องเป็นอธิบดีผมไม่
 ต้องปรึกษาหารือใครครับ ตัดสินใจเลยลดเหลือ 60 เซนติเมตร 
 เอาแบบกลับไปให้โยธาธิการจังหวัดและผังเมืองแก้ใหม่ ท่านก็
 เมตตาแก้ให้ทำเสร็จนายกฯไม่ได้หน้านะโดนด่ามีทางเดินอะไรแค่ 
 60 เซนติเมตร โต๊ะยังใหญ่กว่า 60 เซนติเมตร เลยแต่ก็ต้องทำ
 เพราะว่าเราอาศัยถนนไม่มองฟุตบาทแล้ว ในข้อบัญญัติบอกว่า
 การใช้จ่ายเงินสะสมจะเปลี่ยนแบบไม่ได้เงินลดลงก็ไม่ได้ เงิน
 เพ่ิมขึ้นก็ไม่ได้  จะต้องขอจ่ายขาดใหม่เป็นโครงการใหม่เลย 
 เพราะฉะนั้นเงินก็เลยต้องขอเอาคืนไปก่อน และถึงจะตั้งโครงการ
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 ใหม่ขึ้นมา ถนนก็จะเหลือประมาณ 6 เมตร มีท่อระบายน้ำพร้อม 
 ท่อระบายน้ำท่านดูว่ามันไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะมีแค่ไม่กี่บ้านแต่
 เรามีโรงบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำจะอยู่กลางก็ไม่กลางจะริมก็
 ไม่ ริม เพ ราะถนนบั งคับ เพ่ื อจะเอาลงไปบ่ อบำบั ดน้ ำ เสี ย 
 เพราะฉะนั้นคลองนี้จะเป็นคลองที่รับน้ำบำบัดแล้ว ก็ขอชี้แจงให้
 ทราบเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านรณกร 
ประธานสภาเทศบาล 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี      - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติ ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณ ีสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
 ในเมื่อจะลดเพราะโครงการนี้ใช้ไป 24 ล้าน และลดขนาดลง 
 ค่าใช้จ่ายจะลดลงจากเดิมด้วยไหมครับ เพราะลดไปจาก 1.30 
 เมตร ที่ออกแบบครั้งที่แล้ว เพราะลดลงไปเหลือ 60 เซนติเมตร
 ค่าใช้จ่ายจะลดลงหรือเท่าเดิมครับ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา  
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กำลังคำนวณงานอยู่ว่าจะลดไปเท่าไหร่ สัปดาห์หน้า
 คงจะนำเสนอในที่ประชุมสภาครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 

   สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ ให้ ยกเลิกโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนปิ่นบำรุงจากประตูน้ำบางปลากดถึงหน้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลป่าโมกฝั่งซ้าย 
ขอความกรุณายกมือครับ 

      สมาชิกสภาอนุมัติ   7 ท่าน 
 - สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  4  ท่าน  

 - สมาชิกสภาท่านใดไม่ออกเสียง กรุณายกมือครับ 
 สมาชิกสภาไม่ออกเสียง  1 ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนปิ่นบำรุง
จากประตูน้ำบางปลากดถึงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมกฝั่งซ้าย  
(อนุมัต ิ7  เสียง) (ไม่อนุมัติ 4  เสียง) (ไม่ออกเสียง 1 เสียง) 

   4.3 ขอยกเลิกโครงการปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณโกรกทรายเหนือวัดสว่างอารมณ์ ึงสุดเขต
เทศบาล 
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นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ  กระผมขอแถลงญัตติ  เรื่อง ยกเลิกโครงการปรับปรุง 

คันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโกรกทรายเหนือวัดสว่าง
อารมณ์ถึงสุดเขตเทศบาล ที่ ได้รับอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 
15,888,900 บาท เนื่องจากมีการตรวจสอบแบบแปลนและพ้ืนที่
ก่อสร้าง พบว่า มีข้อผิดพลาดในการคำนวณราคากลางและรูปแบบรายการ
จึงไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการดังกล่าวได้ 
ระเบียบ/กฎหมาย 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  ข้อ 97  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  เมื่อได้กัน
เงินสะสมสำรองจ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นแล้ว  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเทศบาลนคร  
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท  เทศบาลเมือง  
เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 
(4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่
เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
2. ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมของโครงการปรับปรุงคันป้องกันน้ำ
ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโกรกทรายเหนือวัดสว่างอารมณ์ถึง
สุดเขตเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 15,888,900 บาท 
          จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกพิจารณาต่อไป 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ เชิญครับท่านรณกร 
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พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี      - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติ ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณ ีสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
 ตามที่ฝ่ายบริหารได้ขอยกเลิกโครงการคันป้องกันน้ำหน้าวัดสว่าง
 อารมณ์ถึงสุดเขตเทศบาล โครงการนี้เพ่ิงจะเข้าสภาไปเมื่อวันที่ 
 28 พฤษภาคม 2567 และมายกเลิกโดยอ้างว่ามีการตรวจสอบ
 แบบแปลนและพ้ืนที่การก่อสร้างมีข้อผิดพลาดก็ขอสอบถามว่า
 ผิดพลาดอย่างไร เพราะเพ่ิงเข้าไปสดๆร้อนๆ และเมื่อยกเลิกแล้วก็
 คงต้องนำเข้าใหม่ และข้อผิดพลาดนี้ใครเป็นคนคำนวณ ช่างของ
 เราเองหรือว่าโยธาจังหวัดที่ ไปออกแบบแปลนนี้ครับ และจะ
 ยกเลิก15 ล้าน ยกเลิกแล้วจะเข้าใหม่เพราะผิดพลาดไม่ใช่ว่าจะ
 ใช้งบน้อยลงหรอกครับ คงต้องเพ่ิมมากกว่า 15 ล้านแน่ จะเพ่ิม
 เป็นเท่าไหร่ก็ขอให้ชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   การก่อสร้างโครงการนี้เราได้รับงบประมาณผ่านสภาเราก็ดำเนินการ
 ทบทวนเพ่ือที่จะเข้าสู่ระบบของการประกวดราคา จากการทบทวนก็ไป
 ทราบว่าค่าแรง เรียกว่าค่าดำเนินการไม่ได้ใส่ไปให้ใครเลย เช่น ค่าแรง  
 ค่าบดอัด ค่าแรงในการเทคอนกรีต ไม่ได้ใส่ให้ผู้รับเหมา ถ้าเข้าไปใน
 ระบบคงไม่มีใครมายื่นซองเพราะขาดทุนแน่  ๆเรื่องการออกแบบเราให้
 เจ้าหน้าที่ทางเทศบาลเราเป็นคนดำเนินการเพราะงานนี้ไม่ใช่งาน
 ซับซ้อนเพราะฉะนั้นช่างของเทศบาลเราออกแบบได้ แต่ก็เกิด
 ความผิดพลาดตามที่แจ้งไปไม่ได้ใส่ค่าแรง เลยจำเป็นจะต้องถอน
 ออกไปก่อน และจะต้องนำเข้าสภาใหม่ แต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอน
 ของการคำนวณว่าจะต้องมีค่าแรง ส่วนเรื่องค่าแรงไม่ต้องห่วงครับ
 ราคากลางมีบอกมีตัวกำหนด มีราคามาตรฐานทั้งหมด ก็ขอชี้แจง
 ให้ทราบครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญครับท่านรณกร 
ประธานสภาเทศบาล    

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี      - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติ ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณ ีสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
 ตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงว่าผิดพลาดจากการคำนวณลืมใส่ค่าแรง 
 ผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับทำงานระดับนี้เข้าสภาแล้ว ผิดพลาดแบบ
 นี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่น่าจะผิดพลาดเรื่องแบบนี้  ถือว่า
 ผิดพลาดใหญ่มาก และท่านได้ให้รถแบล็คโฮของเทศบาลไปทำ
 การปรับพ้ืนที่แล้วอ้างว่าจะทำการคำนวณวัดปริมาตรดินหรือว่า
 จะปรับภูมิทัศน์ตามที่ลง Facebook ก็ไม่แน่ว่าจะทำอะไรกันแน่ 
 และตอน นี้ น้ ำ เริ่ ม ขึ้ น แล้ ว  ท่ าน เอาหั ว เป็ น ป ระกั น ในที่  
 ประชาพิจารณ์ว่าไม่มีการท่วมแน่เพราะถ้าน้ำมันขึ้นแล้วตอนนี้ไป
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 เอาดินที่กันไว้ตอนสมัยนายกคนเก่าเขากันไว้ ปี 2554 น้ำท่วม
 ใหญ่ก็เอาอยู่ ปี 2564 ก็เอาอยู่ ปี 2565 ก็เอาอยู่หัวกระบือ 
 มีแต่เพียงน้ำซึมก็ไปดูดออกด้านหลัง แต่ถ้ายังปล่อยแบบนี้กว่าจะ
 นำเข้าสภา ท่านต้องรีบดำเนินการนะครับ เพราะทางชุมชน 7 
 บ้านต่ำมาก ถ้าน้ำเข้ามันต้องเข้ามากแน่ มันต้องลอดใต้ท้องถนน
 เพราะขนาด มีคันดินกั้นมันยังซึมเยอะตอนนี้ไปทลายคันดินเข้าลง
 แล้วมันก็จะซึมมาก ขอให้ท่านเร่งดำเนินการด้วยเพราะได้ข่าวน้ำ
 เหนือจะมากกว่าปีอ่ืนๆ จะเพ่ิมอีกเยอะหรือไม่ครับ หรือกำลัง
 ประมาณการอยู่ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ 

- สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ยกเลิกโครงการปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วม
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโกรกทรายเหนือวัดสว่างอารมณ์ถึงสุดเขต
เทศบาล ขอความกรุณายกมือครับ 

      สมาชิกสภาอนุมัติ   7 ท่าน 
 - สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไม่อนุมัติ   4  ท่าน 
 สมาชิกสภาไม่ออกเสียง   1    ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติให้ยกเลิกโครงการปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณโกรกทรายเหนือวัดสว่างอารมณ์ ึงสุดเขตเทศบาล 

 (อนุมัติ  7  เสียง) ( ม่อนุมัติ  4  เสียง) ( ม่ออกเสียง  1 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืน ๆ  
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล เชิญครับท่านฉลวย 
ประธานสภาเทศบาล    

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้บริหารทุกท่าน และท่านผู้มีเกียรติ ขออนุญาตท่านปลัดอำเภอ 
     ป่าโมก ท่านท้องถิ่นอำเภอป่าโมก ท่านตำรวจ สภ.ป่ าโมก  
     อาจจะช้าหน่อยเป็นที่แน่ชัดแล้วการประชุมสภา ผมได้เหนี่ยวรั้ง 
     มาหลายครั้งแล้วในการออกเสียงตามสายประชุมสภา แต่ท่านนายกฯ
     อ้างว่า กสทช. ไม่อนุญาตวันนี้ผมขอปรึกษาหารือท่านประธานสภา 
     และท่านนายกฯ ขอ Live สด ได้หรือไม่ครับ Live สด Facebook 
     ของเทศบาลเลยครับเพราะว่าไม่ต้องขออนุญาตการสื่อสารประเทศ
     ไทยเลย ได้หรือไม่ครับ ผมรับผิดชอบคำพูดของผมคุณกล้าเปิดเผย
     หรือไม่ครับถ้ากล้ามาเลยครับแต่ห้ามลบนะครับถ้ามีความจริงใจ 
     เพราะท่านอ้างมาตลอดเมื่อสมัยท่านเป็นฝ่ายค้าน ท่านให้ผู้บริหาร
     ชุดก่อนเปิดเสียงตามสายในการประชุมสภา เขาก็เปิดให้แต่มาถึง
     ฝ่ายท่านเป็นผู้บริหารบ้างเจ็บแค้นอะไรครับ อย่าใช้อารมณ์นะครับ 
     หน้าเริ่มแดงแล้วเปิด Facebook เลยครับถ่ายเลยครับ ผมไม่ได้ใช้
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     อารมณ์นะครับเพราะผมก็ใช้ทุกวิถีทางให้พ่ีน้องประชาชนได้รู้  
     ข่าวสารราชการในการบริหารแผ่นดินของนายกฯสุรพร สรณารักษ์ 
     ขออนุญาตนะครับศรีไพรมา Live ผมรับผิดชอบคำพูดผม พี่น้องดู
     นะครับสมาชิกดูนะครับดูความจริงใจพูดก่อนเลยครับผมจะได้พูดต่อ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี       ผมว่าท่านไม่เข้าใจวิธีการของสภานะครับ สภาท่านประธานเป็น
     ใหญ่ที่สุดใครจะพูดต้องยกมือ แต่ท่านกลับมองมาที่ผมและขอผม 
     Live สดผมว่าท่านไปศึกษาเรื่องวิธีการประชุมสภาก่อน ขอบคุณครับ 
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านฉลวย 
ประธานสภาเทศบาล 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ - ขออนุญาตผมฉลวย กระจ่างจิตร์ ไม่ต้องแนะนำตัวอีกครั้งนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล    จำได้แล้วนะครับ ก็ เป็นที่แน่ชัดท่านไม่อนุญาต จริงๆท่าน 
     ประธานสภาใหญ่สุด ก็เข้าใจนะครับท่านก็แต่งตั้งกันมา แต่ด้วย 
     มารยาทก็กราบเรียนท่านประธานสภา กราบเรียนท่านสมาชิก 
     ผู้ทรงเกียรติ แต่ที่ผมพูดนี่ไม่ได้ให้เกียรติเลยนะครับไม่เป็นไรครับ
     เป็นที่รับรู้ของสมาชิกพ่ีน้องที่มีเกียรติที่รับฟังวันนี้ ผมขอเริ่มนะ
     ครับ เรื่องที่ 1 ผมก็ตามว่าท่านนายกฯจะตอบสังคมอย่างไรเรื่อง
     สนามโรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุขท่ีเป็นข่าวดัง บ่อรับ น้ำอำพรางไว้
     หญ้าตาย รางน้ำแถบหลวงพ่อขาวไม่ได้ทำอะไรเลย  ท่ าน เคย พู ด
     เสมอว่ายังไม่ต้องรีบติ หรือรีบชมให้งานเสร็จก่อนใครรับเหมาก็
     รู้อยู่แล้วนะครับ เรื่องต้ังคณะกรรมการสอบสวนคนนำรถดับเพลิง
     ไปรดน้ำว่าอย่างไรครับ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ตั้งหรือ 
     ยังครับ รับผิดชอบคำพูดที่ท่านได้กล่าวไว้ในที่สภาครั้งที่แล้วการขอ
     เอกสารผมก็ดำเนินการไปแล้วก็ขอนำเรียนท่านผู้มีเกียรติที่รับฟัง
     วันนี้ ผมเป็นสมาชิกฝ่ายตรวจสอบผมไม่สามารถขอเอกสาร 
     รับเหมาจ้างได้เลยหรือ ประชุมสภาครั้งที่แล้วท่านบอกว่าเอาไป
     ไม่ได้ และผมจะเป็นสมาชิกตรวจสอบได้อย่างไรอำนาจถ่วงดุ ล 
     ผมเป็นสมาชิกตรวจสอบแต่ท่านไม่ให้ ต้องทำหนังสือขอก็ทำมา 
     ท่านดูได้ที่ผม เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากรัฐบาลชุดนี้ และ จะดำเนินการ
     อย่างไรเรื่องสนามเสียหาย เด็กๆในชุมชนใกล้เคียงมาร้องทุกข์ 
     กับผม ลุง น้า สท. หลายเดือนแล้วผมไม่ ได้ เล่ นฟุตบอลเลย 
     จะไปเล่นที่หน้าโบสถ์ก็ไม่ได้เพราะฟุตบอลจะไปโดนโบสถ์หลวงพ่อ
     กลั วว่าฟุ ตบอลจะไปโดนโบสถ์ เพราะกำลั งก่อสร้างขอให้  
     ท่านนายกฯตอบนะครับ ท่านตอบเก่ง เดี๋ยวตอบครั้งเดียว ตอบทุก
     ประเด็นเลยสำหรับทางเชื่อมคลองข่อยวัดแจ้งที่ผู้บริหารตั้งชื่อว่า
     โครงการเจริญสุข โครงการ 102,400 บาท สัญญาที่ 12/2567 
     ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ก่อสร้างโดย บริษัทพีดีเจ โกลบอล 
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     เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ป้ายสไตล์เดียวกันเลยครับ ป้ายการก่อสร้าง
     สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดแสนสุข ทางบ้านยายเปี้ยวก็เช่นกันไม่มี
     วันเริ่ม มีแต่วันทำสัญญาอย่างเดียว วันสิ้นสุดสัญญาไม่มี ผมก็ไม่
     ทราบว่าการก่อสร้างรุ่นใหม่เขาทำกันแบบนี้ทางเชื่อมตรงนี้   
     มันมีความสำคัญท่ านทำเสร็จมันก็ดีนะครับ  เดิ มถนน เขา 
     เสริมไว้ใหม่สูงประมาณ 10 เซนติเมตร เพียงแต่เอาแอสฟัลท์เป็น 
     ถุงก็ ได้ครับ ไปบดอัดสักประมาณ  2 -3 เมตร แต่ท่ านกลับ 
     เอากากหินอะไรมาโรยช่วงแรกเลยเลอะเทอะแล้วก็มารื้อ 
     ทำโครงการ ตอนทำป้ายก็ ไม่มีตั้ ง ชาวบ้านเขาถามว่า สท.  
     เขาทำอะไรผมก็ ไม่ทราบเพราะโครงการนี้ เป็นอำนาจของ 
     นายกฯ ไม่เกิน 5 แสนบาทใช้สบายเลยครับก็ไปสกัดเอาปูน ออก 
     มารู้ตอนเอาป้ายตั้งก็หาเรื่องใช้เงินให้มันหมดไป แทนที่จะทำจุดที่
     เร่งด่วนตรงโรงแร่ที่คลองข่อยที่ทรุดตัวลงไปแล้วไม่ทำเสริม 
     คันคลองข่อยไปถึงบ้านนายดำเหลือคันเล็กน้อยชาวบ้านก็บ่น  
     ณ ตอนนี้เทศบาลยังไม่ได้ไปดูเลย ที่หญ้าปกคุมจากโรงแร่มาตอนนี้
     ทางชุมชนก็ได้ตัดหญ้าบ้างแล้วก็ไม่เห็นทำอะไร ตอนนี้ก็หน้าฝน 
     ทำไม่ได้ที่ชุมชน 9 ตรงบ้านนายดำติดโรงอิฐ บปก. ไปถมดิน 
     ทำคันไว้ดินเก่าไปเสริมประมาณ 4 เมตร แต่ดินเป็นดินเก่าดิน
     ทรายผสมอะไรมาไม่รู้นี่แหละผู้นำรู้จริง ท่านเคยพูดเสมอว่าผมรู้ไม่
     จริง ไม่ทราบว่าท่านรู้จริงหรือเปล่าเมื่อปี 2566 ขอย้อนความเดิม
     หน่อยเอาหินคลุกมาวางบนกระสอบทรายพอน้ำขึ้นมาถึงหินคลุก
     รั่วเป็นตะกร้าเลยครับ และก็มาแก้ไขหลาย ค รั้ ง จ น ผ ม เก ร ง ใจ 
     ประธานตู่ ประธานตู่ก็อึดอัดใจเอาดินเหนียวมาปั้น ผมไม่ทราบว่า
     ท่านรู้ได้อย่างไรว่าดินนี้มันจะกันได้ มีที่ไหนเขาทำกันทำอะไร 
     แผลงๆ เขาก็เอาดินเหนียวกันทั้งนั้น เพราะเขาตั้งคันถนนก็เอาดิน
     เหนียวไปปั้นกันทั้งนั้น ผมเพ่ิงเจอเทศบาลป่าโมกสมัยนี้แหละครับ 
     ใช้ดินหินคลุกอะไรนั่นมากั้นน้ำ มันหลายเรื่องผมเกรงใจท่านผู้มี 
     เกียรติวาระอ่ืนๆเรื่องสุดท้ายนี้ เนื่องจากผมทำเรื่องขอให้ติดแอร์
     สถานีอนามัยวัดแจ้งให้ทำติดทั้งหมด แต่ท่านไม่อนุมัติให้ทำเพียง
     เครื่องเดียวเรื่องแอร์อนามัยวัดแจ้งก็ผ่านสภาไปแล้ว ผมก็ได้เช็คกับ
     ทางผอ.ศูนย์ ก็ไปติดต่อกับช่างโพสะเครื่องเย็น  ผมก็ถามก่อน 
     ประชุมสภาว่าไปถึงไหนแล้ว แต่พอผ่านมาถึงนายกฯ ท่านไม่ยอม
     เซ็นเพราะอะไร ปล่อยปลาซิวปลาสร้อยบ้างเถอะครับ อย่าเป็น
     ปลาสังกะวาดเลย บางทีผมดูไม่มีสาระเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆ  
     ตอบหน่อยเถอะครับสมาชิกฟังดูก็รู้แล้วเพราะอะไร อยู่ ให้  
     คนเคารพ พอจบก็ให้คนพูดถึงครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - สมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับท่านรณกร 
 



39 
 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี      - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติ ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณ ีสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   เรื่องวาระอ่ืนๆ มีน้องฝากมาครับ เกี่ยวกับเรื่องบ้าน 3 หลัง 

ด้านหน้าตลาดที่ได้รับความเดือดร้อน คราวก่อนเขาได้มาพูดที่การ
ทำประชาพิจารณ์ มีเจ้าหน้าที่เทศบาลไปเบรกเขา ว่าพูดไม่ได้ไม่
เกี่ยวกัน อย่ามาพูดตรงนี้เขาเลยไม่รู้จะไประบายออกตรงไหนเลย
ฝากมาบอกตรงนี้ในสภาแห่งนี้ เขาแจ้งมาผมเลยลงไปดูในพ้ืนที่ 
เขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆทั้งด้านซ้ายและด้านขวาไปถมดินทับ
ท่อระบายน้ำ ก็เห็นใจท่านนายกฯนะครับ เพราะตอนน้ำท่วมเห็น
ว่ามีปากมีเสียงถึงกับต้องแจ้งฝ่ายปกครองทางอำเภอ แจ้งสถานี
ตำรวจเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยเจรจาเพ่ือหาข้อยุติที่ท่านนายกฯไปกั้น
น้ำเพ่ือไม่ให้น้ำเข้ามาในตลาด เป็นธรรมดาที่ท่านต้องรักษา 
คนส่วนใหญ่ไว้แต่ก็ต้องเห็นใจคนส่วนน้อย เพราะผมไปดูที่เกิดเหตุ
มันเป็นแอ่ง ซ้ายขวาถมดินหมดแล้ว ผมเลยถามว่าเขาต้องการ
อะไรเขาไปร้องศูนย์ดำรงธรรมแล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ศูนย์
ดำรงธรรมตอบมา และวันที่ 13 มีนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมด้วยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็ลงมาดูที่เกิดเหตุได้ข้อสรุปว่า
เทศบาลจะต้องทำที่ระบายน้ำเพ่ือป้องกันมิให้ดิน ขยะมูลฝอยร่วง
ไปในท่อระบายน้ำพร้อมทั้งจัดทำจุดบำรุงรักษาท่อระบายน้ำทุก 
60 เมตร อันนี้ผมอยากถามทางเทศบาลว่าทำให้เขาหรือยังที่
รับปากกับทางศูนย์ดำรงธรรมว่าจะทำให้แล้ วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2566 อันนี้เข้ามา 2567 แล้วเขาบอกว่ายังไม่ได้ทำ
แล้วที่เทศบาลไปถมดินใหม่ การถมดินมองดูปรึกษากันดูนะครับผม
ไม่ได้มาว่าอะไรท่านนายกฯ เราน่าจะก่อกำแพงหน่อยซ้ายขวา 
2 ด้านเพราะไม่ก่อกำแพงพอเราถมดินสูงจะท่วมชั้นล่างเขาเลย 
พอฝนตกน้ำมันต้องไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ มันจะไหลลงไปในบ้านเขา 
ผมว่าถ้าก่อกำแพงน่าจะบรรเทาได้ทั้งซ้ายและขวา และถามว่าเขา
ต้องการอะไรอีก เขาตอบว่าตรงนั้นมันเป็นแอ่งแน่นอน น้ำมาเขา
ต้องการให้ทำเป็นบ่อในบ้านเขาก็ได้เพราะเวลาน้ำมาก็เอาเครื่องไป
สูบน้ำระบายลงออกเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเขาทั้ง 3 หลัง 
เขาต้องการให้มาเสนอให้ท่านนายกฯช่วยแก้ปัญหาให้หน่อย และ
บ้านหลังริมเขาบอกว่าที่เอาศาลาไปตั้งเขาโทรไปจนตำรวจจำเสียง
ได้แล้วเพราะมีวัยรุ่นไปมั่วสุมกลางคืนส่งเสียงดัง เขามีลูกเล็กมัน
เดือดร้อน เขาขอให้ตำรวจไประงับ โทรจนไม่รู้จะโทรอย่างไรแล้ว 
ก็ขอให้หาทางแก้ไขความเดือดร้อนให้กับเขาด้วย ขอทราบว่าท่าน
มีแนวทางที่จะแก้ไขให้เขาอย่างไร เพราะทางระบายน้ำ โยธาเขา
ทำไว้แต่ทางเทศบาลต้องการที่ก็ ไปถมสูงปิดทางระบายน้ำ  
เห็นว่าเอาผ้าใบไปรองบนปากทางระบายน้ำเพราะมีช่องอยู่ก็ขอ
ทราบว่าท่านนายกฯมีแนวทางการแก้ไขให้เขาอย่างไรทั้ง 3 หลัง 
เพราะถ้าเขาไม่ได้รับการแก้ไขเขาก็ต้องไปร้องที่สูงกว่าศูนย์ดำรงธรรม
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ความเดือดร้อนมาถึงท่านนายกฯภายหลังช่วยชี้แนะชี้นำ ในสมอง
ที่จะแก้ไขปัญหาบ้าน 3 หลังนี้อย่างไร ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี    คำถามที่ถามมาทั้งหมดผมขอตอบครั้งหน้าครับยังไม่ได้เตรียม  

  เอกสารตอบ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านฉลวย 
ประธานสภาเทศบาล 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านนายกฯตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยนะครับ ผมจะถามเรื่อง
      โรงเรียนวัดแสนสุขตอบง่ายครับ  อนามัยวัดแจ้งก็ตอบง่าย 
     ไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ต้องใช้เอกสาร ถ้าต้องใช้เอกสารมาเอาที่ผม
     เดี๋ยวผมเขียนให้ ท่านทำแบบนี้ได้อย่างไรสมาชิกนั่งอยู่ตั้งเยอะแยะ
     ตอบแบบกำปั้นทุบดิน หรือต้องตั้งกระทู้ถามสภาหน้า ท่านทำไม่ถูก 
     นะครับ เรื่องแอร์ทำไมเขาทำเรื่องมาทำไมท่านไม่เซ็นท่านตอบเลยสิครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี    ผมขอเตรียมเอกสารไว้ตอบครั้งหน้าครับ 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ - ขอบคุณครับ ขอบคุณที่ตอบให้พ่ีน้องในห้องสภาแห่งนี้ สภาอันทรง
สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติท่านได้รับรู้ว่า นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบล 
 ป่าโมกตอบแบบนี้ ตอบแบบกำปั้นทุบดิน ขอบคุณครับ ผมเกรงใจ 
 ท่านปลัด เกรงใจท่านท้องถิ่น เกรงใจท่านสารวัตร ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ เชิญครับท่านรณกร 
ประธานสภาเทศบาล  

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี      - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติ ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณ ีสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
 ก็ได้รับคำตอบของนายกฯ เรื่องนี้มันนานมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี  
 2566 ท่านบอกไม่มีเอกสาร ความจริงท่านก็ไปในที่เกิดเหตุด้วย  
 ณ วันนั้นที่เกิดเหตุท่านก็ไปแสดงว่าท่านไม่คิดจะแก้ปัญหาอะไรให้
 ชาวบ้านเขาเลย ในหัวสมองของท่านคิดสิครับตั้งแต่ปี 2566  
 นี่จะสิ้นปีงบประมาณ 2567 แล้ว ที่ศูนย์ดำรงธรรมบอกให้ท่าน
 ทำท่อระบายน้ำทุกๆ 60 เมตร เขาสั่งมาให้ทำให้แล้วเสร็จภายใน
 ปี 2566 ท่านบอกท่านไม่มีเอกสารแสดงว่าท่านไม่ได้เตรียม
 ข้อมูลอะไรเลยก็คงเอวังครับ เทศบาลตำบลป่าโมก ขอบคุณครับ
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เรายังมีเวลาประชุมอีก 2 ครั้ง คงจะได้คำตอบจากท่านนายกฯ  
ประธานสภาเทศบาล ไม่ต้องกลัว ให้ท่านไปหาข้อมูลก่อนเพราะบางทีเราถามปุบปับ  
 ท่านนายกฯตั้งตัวไม่ทัน เชิญครับท่านฉลวย 
นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอปิดท้าย 
 เลยนะครับ เพราะว่าเรื่องต้องตอบที่สภานี้จะเลื่อนไปได้อย่างไร 
 ท่านไม่ตอบมันต้องใช้เอกสารอะไร แค่แต่งตั้งกรรมการสอบสวน
 ท่านตอบไม่ได้และท่านจะไปทำงานอย่างอ่ืนได้อย่างไรท่านนายกฯ 
 ผมก็พูดตรงๆแบบนี้อย่ามาทำหน้าแดงกับผมเลยผมก็หน้าแดง ผมก็
 ขึ้นเพราะท่านไม่ตอบ ไปม้วนๆเมี้ยนๆเป็นตุ๊ดไปได้ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ เมื่อไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล เรื่องอ่ืนๆ แล้ว การประชุม สภาเทศบาลได้ดำเนินการมาครบ 
 ตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล  
 คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและขอปิดการประชุมสภา
 เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 แต่เพียงเท่านี้  
 ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา 15.50 น. 
 
   (ลงชื่อ).................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                           (นางสาวพัทธวรรณ กลิ่นขจร) 
                                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 
   (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นายเศรษฐพงศ์  จันเทพ) 
                                  รองปลัดเทศบาล 
                                         รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
 
   (ลงชื่อ).................................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                                       (นางอมรรัตน์ เนื้อจำรูญรัตน์) 
                                เลขานุการสภาเทศบาล 

ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2567         
 
 
   (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                   (นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์) 
                                 ประธานสภาเทศบาล 


